



## ประกาศเทศบาลตำบลสระขุด

### เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงเปลี่ยนแปะสูบน้ำ หมู่ 7

\*\*\*\*\*

ด้วยเทศบาลตำบลสระขุด อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงเปลี่ยนแปะสูบน้ำ หมู่ 7 (รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) สถานที่ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านตลิ่งชัน หมู่ที่ 7 ตำบลสระขุด อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ราคากลางของงานก่อสร้างครั้งนี้ทั้งสิ้น 243,000 บาท (-สองแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน-)

#### ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. เป็นผู้มิอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
2. ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการหรือของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือ ไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
3. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาครั้งนี้
4. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิและความคุ้มกันเช่นนั้น
5. นิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา และมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกับงานที่สอบราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (สัญญาเดียวกัน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยรัฐวิสาหกิจที่เทศบาลเชื่อถือได้
6. ต้องเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของเทศบาลตำบลสระขุด
7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีสอบราคา ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง (e-Government Procurement : e-GP) ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ



ข้อสงวนสิทธิ์ จะมีการลงนามก่อนนี้ผูกพันงบประมาณต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากเงินงบประมาณ  
รายจ่ายเฉพาะการโรงสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 แล้วเท่านั้น

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ 21 สิงหาคม  
2558 ระหว่างเวลา 10.00 - 11.00 น. โดยไปพร้อมกัน ณ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านตลิ่งชัน หมู่ที่ 7 ตำบล  
สระซูด อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ หากผู้ซื้อเอกสารสอบราคาไม่มาดูสถานที่ตามที่กำหนด ถือว่าผู้ซื้อแบบ  
และรายการได้ทราบสถานที่ก่อสร้างตลอดจนอุปสรรคและปัญหาในเวลาดำเนินงาน จะนำมาอ้างให้พ้นความรับผิดชอบ  
เทศบาลตำบลสระซูด มิได้

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในระหว่างวันที่ 7 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2558  
ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. (ในวันเวลาราชการ) ในวันที่ 7 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2558  
เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสระซูด กองคลัง งานพัสดุ

และ ในวันที่ 25 สิงหาคม 2558 ยื่นซองสอบราคาตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ศูนย์  
รวมข่าวการจัดซื้อจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภออาคารที่ว่าการอำเภอชุมพลบุรี และ กำหนดเปิด  
ซองใบเสนอราคา ในวันที่ 26 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้น

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 500 บาท ได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบล  
สระซูด กองคลัง งานพัสดุ ระหว่างวันที่ 7 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2558 ในวันเวลาราชการ  
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-9113-41923 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ [www.qprocurement](http://www.qprocurement) และ เว็บไซต์  
สำนักงาน [www.sakot.go.th](http://www.sakot.go.th)

ผู้มีความประสงค์จะซื้อแบบเอกสารสอบราคาโครงการดังกล่าว จะต้องแสดงหลักฐานว่าเป็นผู้มี  
อำนาจลงชื่อผูกพันบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนผู้จัดการ กรณีเป็นผู้รับมอบอำนาจจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจ ซึ่งปิด  
อากรแสตมป์ตามกฎหมาย พร้อมนำตราของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนมาประทับด้วย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558



(นายศิขเรศ จันทบุลย์)

นายกเทศมนตรีตำบลสระซูด